

TẠP CHÍ KHOA HỌC

Mục tiêu và phạm vi

Tạp chí Khoa học là ấn phẩm của Trường ĐHSP Hà Nội được ra đời năm 1955 nhằm xuất bản những công trình nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khoa học. Tạp chí được xuất bản định kỳ các bài báo khoa học trong nước và quốc tế ở mỗi số về một lĩnh vực như Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Khoa học Giáo dục.

Thể lệ gửi bài và đạo đức tác giả

Tác giả có thể gửi toàn văn bản thảo bài báo trên hệ thống submit online của Tạp chí tại trang web <http://stdb.hnue.edu.vn>. Tác giả cam kết và chịu trách nhiệm cá nhân về đạo đức nghiên cứu và tính liêm chính khoa học. Tạp chí chỉ nhận đăng các bài báo có kết quả nghiên cứu mới và được công bố lần đầu tiên.

Hướng dẫn tác giả

Bài viết dùng các thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường hợp pháp do Nhà nước ban hành hoặc đã dùng thống nhất trong lĩnh vực chuyên môn.

Bài viết được đánh máy bằng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 11, giãn dòng đơn (single), khoảng cách đoạn 2 pt, lùi đầu dòng (first line) 0,75 cm, không quá 10 trang. Khuyến khích các bài viết được chuẩn bị bằng chương trình LaTeX với các bài báo khoa học tự nhiên và Microsoft Word với các khoa học khác, in trên khổ giấy 19 cm x 27 cm. Công thức hóa học có thể dùng ACD/Chem Sketch hoặc Science Helper for Word. Hình vẽ rõ ràng, không quá 17 x 14 cm. Tên hình vẽ nằm phía dưới hình. Tên bảng nằm phía trên bảng.

Bài viết được quy định theo trình tự: tóm tắt (ý tưởng và nội dung tóm tắt bài báo), từ khóa ở dưới phần tóm tắt, mở đầu (tóm tắt tình trạng nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của vấn đề, đặt vấn đề), nội dung bài báo (phương pháp nghiên cứu, thời gian và phương tiện nghiên cứu, nội dung nghiên cứu đã được thực hiện), kết luận (tóm tắt kết quả nghiên cứu chính, ý nghĩa của kết quả nghiên cứu, hướng nghiên cứu tiếp theo) và tài liệu tham khảo. Các phần được trình bày lần lượt như tiêu đề bài báo, phía dưới là họ tên, nơi làm việc hoặc học tập, địa chỉ nơi công tác, tên quốc gia của tác giả, tên tác giả liên hệ, địa chỉ email, ngày nhận bài, tiếp theo là tóm tắt, từ khóa đều bằng tiếng Anh với cả bài báo tiếng Việt và tiếng Anh nhưng thêm các phần trên bằng tiếng Việt ở bên cạnh theo mẫu của Tạp chí với bài báo tiếng Việt. Các tiếng Slavơ, Hán, Nhật, Ả-rập,... được dịch sang tiếng Anh.

Tài liệu tham khảo

Trích dẫn của nhiều nguồn tham khảo được liệt kê ví dụ như [1]-[n] khi các tài liệu được trích dẫn liên tiếp hoặc [2], [4], [7] khi các tài liệu được trích dẫn không liên tiếp. Ở cuối bài báo, thông tin trích dẫn cho mỗi trích dẫn trong bài báo được đánh số và phải được sắp xếp theo thứ tự xuất hiện lần lượt trong bài với định dạng như sau:

- [1] Li X, Liu ZH & Papageorgiou NS, (2023). Solvability and pullback attractor for a class of differential hemivariational inequalities with its applications. *Nonlinearity*, 36(2), 1323-1348.
- [2] Wilson DE, Lacher TE & Mittermeier RA (eds.), (2017). *Handbook of the Mammals of the World* (Vol. 7), Rodents II, Lynx Edicions, Barcelona, p. 987.
- [3] Musser GG & Carleton MD, (1993). Family Muridae. In: Wilson DE & DM Reeder (eds.), *Mammal species of the world: A taxonomic and geographic reference*, (2nd ed.), p. 501-755. Washington D.C., Smithsonian Inst. Press.

Thông tin đặt báo

Giá bán mỗi số tạp chí là 100.000 đồng.

Địa chỉ liên hệ: *Tạp chí Khoa học*, Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội; điện thoại: 024.37547823 (416 hoặc 417); website <http://stdb.hnue.edu.vn>



TẠP CHÍ KHOA HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

HNUE Journal of Science

Khoa học Giáo dục
Educational Sciences

ISSN 2354 - 1075

Volume 70, Issue 1A, 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

SỐ 1A NĂM 2025

TẠP CHÍ KHOA HỌC ISSN 2354 - 1075